



BKI ผนึกเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เปิดโครงการปลอบใจคนชน

กรุงเทพประกันภัย เปิดตัวโครงการ “ปลอบใจคนชน” เพิ่มทางเลือกการทำประกันภัยรูปแบบใหม่ รองรับลูกค้ารายย่อย ด้วยเบี้ยประกันปีละ 750 บาท เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถยนต์ที่เน้นการทำประกันภัยเท่าที่จำเป็น และมีเบี้ยประกันที่ไม่สูงนัก

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด พัฒนากิจกรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดใหม่ เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยในรูปแบบของกิจกรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใต้ชื่อโครงการ ปลอบใจคนชน ซึ่งจะขายผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

โดยจุดเด่นของกิจกรรมประกันภัยนี้ก็คือ การแบ่งเบาภาระจากผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ ด้วยเงินชดเชยสูงสุดถึง 220,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 750 บาท

โครงการปลอบใจคนชน เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เน้นการทำประกันภัยเท่าที่จำเป็น และมีเบี้ยประกันภัยไม่สูงมากนัก เช่น ผู้ที่ทำประกันภัยกิจกรรมประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือประกันภัย พ.ร.บ.อยู่แล้ว และกำลังมองหา



อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

กิจกรรมที่มีความคุ้มครองคุ้มครองเพิ่มเติม หรือผู้ที่ถือกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ และผู้ที่มีกรรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1 อยู่แล้ว และต้องการความคุ้มครองเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่ม และรับเงินชดเชยเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมประกันภัยได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการปลอบใจคนชน ไม่ใช่เป็นการประกันภัยรถยนต์ แต่จะให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ กรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจะได้รับเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท/คน ไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเงินชดเชยค่าซ่อมรถยนต์ 5,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

ขั้นตอนการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพียงลูกค้าโทรศัพท์มาแจ้งเคลมที่บริษัทกรุงเทพประกันภัยเท่านั้น โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไป ณ จุดเกิดเหตุ และลูกค้าสามารถเบิกเงินชดเชยเพียงแสดงใบเสร็จค่าซ่อมรถที่มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป หรือใบเสร็จหลักฐานการเป็นผู้ป่วยในมาแสดงก็จะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขทันที

ด้านนายวีระเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการหาซื้อความคุ้มครองง่ายๆ ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ที่สามารถรองรับบริการได้รวดเร็ว และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถรับกรรมธรรม์ประกันภัยที่เรียกพิมพ์จากเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทันที

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันภัยปลอบใจคนชนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-25 กรกฎาคม 2559 จะได้รับบาร์โค้ดส่วนลดเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศได้ทันที ตั้งเป้ายอดขาย 2 เดือนแรก ขายได้ประมาณ 2,000 กรมธรรม์



ประกัน ‘ปลอบใจคนชน’



Look Around

บ ัณฑิตธุรกิจแบบนี้ บางคนอาจลดชั้นเบี้ยประกันภัยลง จากเดิมที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ลงมาชั้น 2 หรือชั้น 3 ซึ่งเบี้ยถูกลงกว่ามาก แต่ความคุ้มครองก็อาจเหลือแค่กรณีรถชนกับรถเท่านั้น ถ้ารถตกไหล่ถนนหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ก็ต้องจ่ายเอง

ไมโครอินซัวร์นซ์ “ปลอบใจคนชน” ของ บมจ.กรุงเทพประกันภัย จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ ด้วยเบี้ยประกันภัย 750 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 220,000 บาท กรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (สูงสุดไม่เกิน 7 คน) เมื่อเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับเงินชดเชยรายได้อันละ 1,000 บาท/คน แต่ไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ส่วนตัวรถไม่ว่าจะรถชนรถ รถตกไหล่ทาง เพียงโทร.มาแจ้งเคลมกับบริษัท ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ เมื่อรถซ่อมเรียบร้อยแล้วแค่แสดงใบเสร็จค่าซ่อมรถของเราที่มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ก็นำไปเบิกเงินชดเชยค่าซ่อมรถยนต์ได้ 5,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง/ปี ที่สำคัญลูกค้าซื้อได้ง่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 9,700 สาขาทั่วไทย แคมเปญนี้ภายใน 1 พ.ค.-25 ก.ค. 2559 นี้ จะได้รับบาร์โค้ดส่วนลดเงินสดมูลค่า 50 บาท ใช้ซื้อของในเซเว่นฯได้ทันที

ประกันนี้คุ้มครองทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถตู้เลยนะจ๊ะ